

CSR Asia แลกงำวำงำนประชุมสุดยอด CSR ASIA SUMMIT 2013 มุ่งหวังให้ภาคเอกชนให้ความสนใจ ต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างมี ส่วนรวม

CSR Asia ผู้นำทำงด้ำนการฝึกอบรม การทำวิจัย และการบริการให้คำปรึกษาทำงด้ำนการฝึกปฏิบัติการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย นำโดย *ศาสตราจารย์ริชาร์ด เวลฟอร์ด ประธาน CSR Asia* และผู้นำทำงควำมคิดระดับภูมิภาคด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) แลกงำวำงำนประชุมสุดยอด **CSR ASIA SUMMIT 2013** ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17-18 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี ผู้เชี่ยวชาญด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจากสองบริษัทใหญ่ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ *นายสุกิจ อูทินทร รองประธาน ฝ่ายงานควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)* และ *นางกิลต้า แพทริเซีย ซี แมคคิกแลน ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัทโคคา-โคล่า ฟิลิปปินส์* ร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนีด้ว



งานประชุมสุดยอด CSR Asia Summit 2013 ภายหัวข้อ “Responsible Growth, Inclusive Development” หรือ “การเติบโตอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ” จะเน้นย้ำถึงการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายประเทศในเอเชียซึ่งเป็นผลมาจากแรงผลักดันที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน การเจริญเติบโตของประเทศต่างๆ เหล่านี้ก็สร้างคุณประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับภาคธุรกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหลายร้อยล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนด้วเช่นกัน แต่สิ่งนี้เองที่เป็นตัวปะทุประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เรามีได้คาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า เช่น ความไม่เท่าเทียมกันที่เพิ่มมากขึ้น การทำงำนร่วมกันทำงสังคม ความเป็นชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความทำท่ำด้ำนสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนน้ำ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ ในงานประชุมบริษัทต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังจะได้พบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับหนทางในการแก้ปัญหาควำมรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาในด้วธุรกิจหลัก การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่สำคัญ และการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของแบรนด์ มีการจัดเวทีเสวนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อต่างๆ พร้อมการนำเสนอตัวอย่าง ที่ดีในการปฏิบัติงานของภาคธุรกิจ (Best practice) การจัดแสดงนิทรรศการขององค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงการเปิดแนะแนวการทำกรอปรายงานควำมยั่งยืน (Global Reporting Initiative -

GRI) ฉบับ G4 โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญจาก GRI งานประชุมในเวทีระหว่างประเทศครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถระบุกลยุทธ์ทางธุรกิจที่จะสอดคล้องกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเอเชียและช่วยผลักดันเราไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

ทั้งนี้ จะมีเหล่าผู้เข้าร่วมอภิปรายกว่า 60 คน และผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายกว่า 500 คน ในงานประชุมสุดยอด CSR Asia Summit 2013 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่

<http://www.csr-asia.com/summit2013/register.php> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยงานนี้รับผู้ร่วมงานจำนวนจำกัด

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม รวมไปถึงผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานและการเป็นผู้สนับสนุนการประชุม สามารถเยี่ยมชมที่ www.csr-asia.com/summit2013 หรือติดต่อคุณณิชภัทร ณ กลาง โทร. +6681 363 4998 หรืออีเมล nichapat.nathalang@csr-asia.com